

**บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแกว่งตัวกรอบแคบ หลังปัจจัยต่างประเทศยังไม่ชัดเจน**

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังคงแกว่งตัวในกรอบแคบ และไม่มีทิศทางชัดเจนมากนัก เนื่องจากปัจจัยในต่างประเทศยังมีทั้งบวกและลบสลับกัน และตลาดยังรอดูว่า สหรัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

\*ความวิตกรอบใหม่เกี่ยวกับวิกฤตหนี้ของยุโรป โถงยุโรปในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย

\*ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเช่นกัน หลังรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) วันที่ 9 ส.ค. หนุนคาดการณ์ว่า จะมีมาตรการกระตุ้นออกมาอีก ซึ่งทำให้สกุลเงินของประเทศคู่ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ได้รับแรงซื้ออย่างมาก

\*ข้อมูลความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในยุโรปโซน ลดลงมากเกินคาดในเดือน ส.ค. และความขัดแย้งเกี่ยวกับความต้องการหลักประกันของฟินแลนด์ เพื่อแลกกับการให้เงินกู้ช่วยเหลือกรีซนั้น ยังคงส่งผลกระทบต่อยุโรป

\*ดอลลาร์ก็เผชิญกับปัญหาเช่นกัน หลังรายงานการประชุมของเฟด พบว่า ผู้กำหนดนโยบายได้หารือถึงเครื่องมือพิเศษต่างๆ ที่สามารถใช้ได้ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่บางคนกดดันให้มีมาตรการใหม่ที่เข้มงวดเพื่อพยุงการฟื้นตัว

\*รายงานดังกล่าวของเฟด เพิ่มการคาดการณ์ที่ว่า เฟดอาจดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนหน้า ซึ่งประธานเฟดกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่า จะมีการเพิ่มวันประชุมเป็น 2 วัน คือวันที่ 20-21 ก.ย.

\*ภาวะซื้อขายในตลาดเงิน คาดว่าจะผันผวนก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ขณะที่ปริมาณซื้อขายจะซบเซาในช่วงปลายสัปดาห์ ต่อเนื่องไปจนถึงวันหยุดเนื่องในวันแรงงานของสหรัฐใน วันที่ 5 ก.ย.

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.011 บาท

\*09.10 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.99/30.04 จาก 30.00/05 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.01/03 จาก 30.01/04 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.59/60 จาก 76.67 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4426/29 จาก 1.4463 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ทิศทางช่วงนี้ค่อนข้าง mix เมื่อคืนยุโรปลงมา จากตัวเลขความเชื่อมั่นที่ไม่ดี แต่ commodity currency ก็ยังขึ้นได้ จากคาดการณ์เรื่องเฟด อาจจะมีมาตรการกระตุ้นออกมา" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ทิศทางในตลาดเงิน น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐช่วงปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งจะทำให้ตลาดสามารถคาดการณ์ได้ชัดเจนขึ้นว่า สหรัฐจำเป็นต้องออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่

ส่วนค่าเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป โดยมีแนวรับที่ 30.07 และแนวต้านที่ 29.97

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้